

ชื่อเรื่อง	สำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้จ่ายรายจ่ายเงินงบประมาณงบดำเนินงานของสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด
ผู้จัดทำ	จุรีรัตน์ ใจแข็ง
หลักสูตร	บัญชีมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยพายัพ จังหวัดเชียงใหม่ ประเทศไทย
อาจารย์ที่ปรึกษา	ดร.เทียน เสรวมัญ
วันที่อนุมัติผลงาน	พฤษภาคม 2551
จำนวนหน้า	80
คำสำคัญ	รายจ่ายเงินงบประมาณงบดำเนินงาน , ปัญหาการปฏิบัติงานทางการเงินและบัญชีของสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด

บทคัดย่อ

การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้จ่ายรายจ่ายเงินงบประมาณงบดำเนินงาน และศึกษาปัญหาการปฏิบัติงานทางการเงินและบัญชีของสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด ขอบเขตด้านเนื้อหา คือ รายจ่ายเงินงบประมาณงบดำเนินงานในลักษณะค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ และค่าสาธารณูปโภค เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามที่ผู้วิจัยได้สร้างขึ้น ประชากรคือเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทางการเงินและบัญชีของสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด 75 จังหวัด จำนวน 75 คน และได้รับแบบสอบถามตอบกลับและสมบูรณ์สำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลจำนวน 71 ชุด คิดเป็นร้อยละ 94.67 การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการศึกษาพบว่า สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมีความคิดเห็นเกี่ยวกับรายจ่ายเงินงบประมาณงบดำเนินงานว่ารายการค่าวัสดุไม่เพียงพอต่อการใช้จ่ายอยู่ในระดับปานกลาง ส่วนรายการค่าสาธารณูปโภค ค่าตอบแทน และค่าใช้สอยไม่เพียงพอต่อการใช้จ่ายในระดับน้อย

การปฏิบัติงานทางการเงินและบัญชี มีปัญหาอยู่ในระดับน้อย โดยปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเรื่องการจัดทำใบสำคัญการลงบัญชีด้านรับ ใบสำคัญการลงบัญชีด้านจ่าย และใบสำคัญการลงบัญชีด้านทั่วไป การบันทึกรายการในสมุดรายวันเงินรับ สมุดรายวันเงินจ่าย

และสมุดรายวันทั่วไป การจัดทำรายงานการเงิน การจัดทำสมุดบัญชีแยกประเภท การรับเงิน รายได้แผ่นดินและการนำเงินส่งคลังอยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งปัญหาการปฏิบัติงานดังกล่าวเป็น ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการบันทึกบัญชีตามเกณฑ์คงค้าง

นอกจากนี้ ผู้ตอบแบบสอบถามได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับรายจ่ายเงิน งบประมาณงบดำเนินงานว่า ควรจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติม โดยเฉพาะอย่างยิ่งค่าน้ำมัน เชื้อเพลิงและหล่อลื่นเพิ่มเติม ค่าเบี้ยเลี้ยงควรให้ตามจำนวนบุคลากรในสำนักงาน ควรให้จังหวัด จัดทำคำขอของงบประมาณ และพิจารณาให้ตามคำขอ

ด้านการเบิกจ่ายเงินงบประมาณควรโอนเงินงบประมาณให้ตั้งแต่ ต้นปีงบประมาณควรประสานงานกับกรมบัญชีกลางเพื่อพัฒนาระบบ GFMS ให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น ส่วนปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติงานทางการเงินและบัญชีของบุคลากร ส่วนกลางควรพิจารณา จัดสรรอัตรากำลังเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชีเพิ่มให้ทุกจังหวัด ควรจัดอบรมเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ด้านการเงินและการบัญชี และผู้บริหารควรให้ความสำคัญงานการเงิน